

Số: /BC-UBND

Hùng An, ngày tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Đài truyền thanh xã Hùng An năm 2024

I. Tình hình chung

1. Cơ sở vật chất

Đài truyền thanh xã Hùng An với tổng số 13 cụm, 26 loa gồm: 1 cụm tại Trung tâm UBND xã và 12 cụm loa nằm rải rác tại 6 thôn trên địa bàn xã.

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ

Thực hiện Kế hoạch công tác tuyên truyền của Đài truyền thanh huyện Kim Động.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy- UBND xã Hùng An, ngay từ đầu mỗi năm, Đài Truyền thanh xã Hùng An đã thực hiện tốt vai trò trong việc tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng- mừng Xuân, đặc biệt là tuyên truyền đến nhân dân không sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo nổ. Đồng thời, phản ánh không khí đón Tết trong nhân dân, hoạt động thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, khó khăn trong toàn xã.

Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Đài đã thường xuyên, tích cực tuyên truyền đến các hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa,...

Tích cực tuyên truyền về cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số.

II. Tình hình hoạt động của Đài

1. Lịch tiếp sóng, phát sóng các chương trình

Đài truyền thanh của xã thực hiện nghiêm túc công tác truyền thanh 4 cấp gồm: Tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam, đài phát thanh truyền hình tỉnh

Hung Yên, đài phát thanh huyện Kim Động và đài truyền thanh xã Hùng An. Đặc biệt tổ chức tiếp sóng trực tiếp, đầy đủ các hội nghị quan trọng khi đài truyền thanh huyện có yêu cầu. Thời lượng phát sóng các đài cấp trên cụ thể như sau: Thời lượng tiếp sóng Đài huyện: 330 phút/ tuần, Đài Tỉnh 360 phút/ tuần, Đài Trung Ương: 360 phút/ tuần. Đài truyền thanh xã vận hành đều đặn ngày 2 buổi, tuần 6 buổi từ thứ hai đến thứ 7 hàng tuần. Trong đó, buổi sáng từ 5h30 đến 6h45 phút, buổi chiều từ 17h đến 18h.

2. Thời lượng phát sóng các chương trình chuyên đề

Ngoài thời lượng phát sóng các chương trình chuyên đề của đài cấp trên, Đài truyền thanh xã thường xuyên xây dựng và phát sóng các chương trình chuyên đề của địa phương như: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền cải cách hành chính, Chuyển đổi số...cụ thể như sau:

Tuyên truyền về phổ biến giáo dục pháp luật: 1 lần/ tháng;

Tuyên truyền về cải cách hành chính 2 lần/tháng;

Tuyên truyền về chuyển đổi số 01 lần/ tuần;

Đầu năm 2024 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đài truyền thanh huyện Kim Động, UBND xã Hùng An về việc tiếp tục tuyên truyền về công tác chuyển đổi số quốc gia Đài truyền thanh của xã tích cực tuyên truyền các Chỉ thị, Công văn của cấp trên, chủ động cập nhật viết tin bài, các nội dung tuyên truyền về chuyển đổi số, tổng số tin bài tuyên truyền 20 tin bài.

Trong năm 2024, Đài truyền thanh xã đã tổ chức làm được 115 chương trình với thời lượng hơn 450 giờ tuyên truyền, trong đó tự viết được 60 tin bài, tuyên truyền 121 nội dung trong tài liệu, 132 nội dung thông báo. Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể xây dựng bản tin và công tác tuyên truyền khác cho việc tiếp, phát sóng và xây dựng chương trình thời sự địa phương.

III. Thuận lợi, khó khăn

1. Thuận lợi

Trong những năm qua, Đài truyền thanh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã; Hướng dẫn chuyên môn của Trung tâm văn hoá và truyền thanh huyện Kim Động; Sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể đã tạo điều kiện cho Đài hoàn thành nhiệm vụ.

2. Khó khăn

Cán bộ phụ trách Đài còn thiếu và kiêm nhiệm nhiều việc một lúc, không thường xuyên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp nên hiệu quả hoạt động của Đài chưa cao.

Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Mặc dù còn khó khăn về cơ sở vật chất, cũng như nguồn nhân lực nhưng Đài Truyền thanh xã Hùng An đã từng bước thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền. Với việc thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Đài Truyền thanh xã đã góp phần thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục và định hướng cho nhân dân xã nhà.

Trên đây là Báo cáo của UBND xã Hùng An về tình hình hoạt động của Đài truyền thanh xã năm 2024./

Nơi nhân:

- Phòng Văn hoá thông tin huyện;
- Trung tâm văn hoá và Truyền thanh huyện;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Bắc